

แท็บเล็ต เริ่มทำพิษ! แบตหมดอายุเร็ว ชาร์จไฟไม่เข้า สงชอมนานนับเดือน

นำเสนอเมื่อ : 27 ก.พ. 2558

ปัตตานี - นักข่าวลงพื้นที่ ร.ร.บ้านบานา จ.ปัตตานี พบแท็บเล็ตแจกเด็ก นร.ฟรีสมัยรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์” เริ่มมีปัญหา หลายเครื่องใช้การไม่ได้ แบตเตอรี่หมดอายุเร็ว เครื่องชาร์จไฟไม่เข้า หนาจอเป็นลายเส้น เครื่องที่สงชอมก็ต้องใช้เวลานานเป็นเดือน

ภายหลังที่ทางโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้รับเครื่องแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายในสมัยรัฐบาล นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดแนวนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้ก้าวสู่ประสิทธิภาพการเรียนรูของสังคม แต่ปรากฏว่าเครื่องแท็บเล็ตที่ทางโรงเรียนในพื้นที่ จ.ปัตตานี ได้รับพบว่าหลายเครื่องใช้การไม่ได้ เสื่อมคุณภาพเร็ว จนนักเรียนไม่สามารถใช้เพื่อการเรียนได้

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านบานา อ.เมืองปัตตานี พบว่านักเรียนกำลังเกาะกลุ่มในการใช้เครื่องแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา โดยต่อเครื่องจะใช้การเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คนจะเวียนกันใช้งาน เนื่องจากเครื่องมีไม่เพียงพอกับนักเรียนแต่ละห้อง ทั้งนี้เนื่องจากว่าเครื่องแท็บเล็ตหลายตัวของโรงเรียนเสีย เปิดไม่ติด บางตัวแบตเตอรี่หมดอายุเร็วจนใช้การไม่ได้ เครื่องชาร์จไฟไม่เข้า หนาจอเป็นลายเส้น และเสียก่อนกำหนด

นายนิยุสรี เยี่ยมคำนวน ครูผู้สอน และรับผิดชอบเครื่องแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา บอกว่า ทางโรงเรียนได้รับเครื่องแท็บเล็ตเพื่อการศึกษามาแล้ว 2 ลอต รวมขณะนี้ได้รับ 38 เครื่อง แต่การใช้การได้ 100 %ได้ไม่ถึง 20 ตัว บางตัวเสียเปิดไม่ติด บางตัวแบตเตอรี่เสื่อม ชาร์จไฟไม่เข้า เล่นไปเล่นมาเครื่องร้อน และบางเครื่องหนาจอเป็นลายเส้น ทำให้เครื่องมีไม่เพียงพอกับนักเรียน

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงต้องแก้ปัญหาด้วยการเรียนเล่นเป็นกลุ่มต่อ 1 เครื่อง หรือสองคนต่อหนึ่งเครื่อง แต่ก็เล่นได้ไม่นานนักเพราะเครื่องส่วนใหญ่ไม่เก็บไฟ ซึ่งเมื่อนักเรียนหยุดเล่นครูก็ต้องชาร์จไฟทิ้งไว้ล่วงหน้าหลายชั่วโมงก่อนที่จะสามารถนำมาใช้ได้ บางโรงเรียนต้องเสียบบูเครื่องชาร์ตให้นักเรียนได้เล่น ซึ่งก็อันตรายมากเพราะเกรงว่าเครื่องระเบิด และเครื่องที่สงชอมก็ต้องใช้เวลานานเป็นเดือนกว่าจะนำมาให้กับนักเรียนได้ใช้ ขณะที่นักเรียนบอกว่าเสียดายที่เสียอยากที่จะเล่นก็ไม่ได้เล่น เสียใจมาก

